



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
912 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2378-8300-20 โทรสาร. 0-2378-8321
อีเมล : codi@codi.or.th
โฮมเพจ : www.codi.or.th

Community Organizations Development
Institute (Public Organization)
Ministry of Social Development and Human Security
912 Nawamintr Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240
Tel. 0-2378-8300-20 Fax. 0-2378-8321
E-mail: codi@codi.or.th
Homepage : www.codi.or.th

ที่ พม ๕๓๐๙/ ๒๕๖๑

ณ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรื้อเกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ เห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน โดยกำหนดให้ผู้อำนวยการองค์การมหาชนได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามกลุ่มขององค์การมหาชน และกำหนดให้คณะกรรมการองค์การมหาชน เป็นผู้มีอำนาจและรับผิดชอบในการกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการตามช่วงอัตราค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจพิจารณาเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการ และมีอำนาจพิจารณาเห็นชอบอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นในสัญญาจ้างผู้อำนวยการ นั้น

คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ขอเรียนว่า ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนผู้อำนวยการตามที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการนำเสนอคณะกรรมการสถาบัน และได้พิจารณามติคณะรัฐมนตรีข้างต้นเกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ และมีความเห็นเป็นข้อยุติว่ารัฐมนตรีมีอำนาจพิจารณาเห็นชอบการกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการตามที่คณะกรรมการสถาบันเสนอ ดังนี้

๑. รัฐมนตรีมีอำนาจพิจารณาเห็นชอบกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการก่อนดำเนินการสรรหา
๒. รัฐมนตรีมีอำนาจพิจารณาเห็นชอบอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ซึ่งเป็นอัตราเริ่มต้นของผู้อำนวยการครั้งแรก และเป็นอัตราเงินเดือนที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

แต่ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการมีข้อเสนอว่า ยังมีประเด็นที่ควรเสนอคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เพื่อใคร่ขอคำวินิจฉัยว่า คณะกรรมการสถาบันจะต้องเสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบการกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการที่เลื่อนขึ้นเป็นระยะ ๆ ตามตัวชี้วัดผลงาน ตามผลการประเมินในแต่ละรอบปี หรือแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการตลอดระยะเวลาภายในอายุของสัญญาจ้างหรือไม่

คณะกรรมการสถาบันจึงขอความกรุณา กพม. ช่วยวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวเพื่อคณะกรรมการสถาบันจะได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นธรรมในการประเมินผลและการจ่ายค่าตอบแทนผู้อำนวยการต่อไป

กรณีนี้ งานนิติการ ซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีความเห็น ดังนี้

๑. รัฐมนตรีมีอำนาจพิจารณาเห็นชอบกรอบวงเงินค่าตอบแทน ซึ่งเป็นการพิจารณาเห็นชอบพร้อมทั้งอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัดฯ ก่อนดำเนินการสรรหา และพิจารณาเห็นชอบอัตรา

เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ซึ่งเป็นอัตราเริ่มต้นของผู้อำนวยการครั้งแรกและเป็นอัตราเงินเดือนที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเท่านั้น

๒. การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการที่เลื่อนขึ้นเป็นระยะ ๆ ตามตัวชี้วัดผลงาน ตามผลการประเมินในแต่ละรอบปี หรือแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการตลอดระยะเวลาภายในอายุของสัญญาจ้างนั้น เป็นอำนาจของคณะกรรมการสถาบันในฐานะผู้ว่าจ้าง เมื่อคณะกรรมการสถาบันเห็นชอบผลการประเมินและอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เลื่อนขึ้นและสถาบันสามารถที่จะจ่ายค่าตอบแทนที่ได้ปรับเลื่อนขึ้น โดยคณะกรรมการไม่ต้องเสนอรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะจ่ายค่าตอบแทนที่มีการปรับเลื่อนขึ้นได้ แต่คณะกรรมการสถาบันจะต้องรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอรับข้อชี้แนะในการปฏิบัติเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไมตรี อินทสุต)

ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

สำนักทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐๒-๓๗๘-๘๓๐๐-๙ ต่อ ๘๓๘๒

โทรศัพท์มือถือ ๐๙๑-๙๙๖-๕๗๘๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pornthep@codi.or.th